

Số: **4291**/BKHDĐT-QLKKT
V/v triển khai hoạt động chuyển
đổi số tại các KCN, KCX

Hà Nội, ngày **05** tháng **6** năm 2024

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Quyết định số 58/QĐ-UBQGČĐS ngày 19/4/2024 của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao các nhiệm vụ: tổ chức phiên họp, hội nghị ứng dụng công nghệ và quản trị số phát triển khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX), đề xuất kế hoạch ứng dụng công nghệ và quản trị số phát triển KCN, KCX và tổ chức triển khai thực hiện theo Kế hoạch được duyệt (mục III.B.4 Phần II Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số ban hành kèm theo Quyết định số 58/QĐ-UBQGČĐS).

Để phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị Quý Ủy ban có ý kiến về một số nội dung như sau:

- Thực trạng ứng dụng các nền tảng số¹ trong quản trị, sản xuất của các doanh nghiệp trong KCN, KCX tại địa phương (số lượng doanh nghiệp đã ứng dụng các nền tảng số trong quản trị, sản xuất trên tổng số các doanh nghiệp trong KCN, KCX; nhận thức của các doanh nghiệp về xu hướng và lợi ích của chuyển đổi số đối với hoạt động của doanh nghiệp; các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chuyển đổi số đối với các doanh nghiệp trong KCN, KCX).

- Kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ số II.5 Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số ban hành kèm theo Quyết định số 58/QĐ-UBQGČĐS².

Ý kiến của Quý Ủy ban đề nghị gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư **trước ngày 15 tháng 6 năm 2024** để tổng hợp.

¹ Theo mục IV.3 Điều 1 Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030: *Nền tảng số là hệ thống thông tin phục vụ các giao dịch điện tử trực tuyến hoạt động theo mô hình sử dụng công nghệ số để tạo môi trường mạng cho phép nhiều bên cùng tham gia để cung cấp dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân, có thể sử dụng ngay, đơn giản, thuận tiện, linh hoạt theo yêu cầu, dễ dàng phổ biến trên diện rộng, các bên tham gia không cần tự đầu tư, quản lý, vận hành, duy trì. Nền tảng số là "hạ tầng mềm" của không gian số, giải quyết các bài toán cụ thể của chuyển đổi số, tạo lập và lưu trữ dữ liệu người dùng, càng có nhiều người sử dụng thì dữ liệu càng nhiều, chi phí càng rẻ, giá trị tạo ra càng lớn.*

² Theo nhiệm vụ số II.5 Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số ban hành kèm theo Quyết định số 58/QĐ-UBQGČĐS: Các địa phương có KCN, KCX có trách nhiệm: Thúc đẩy, kết nối, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công nghệ số tham gia vào quá trình chuyển đổi số tại khu công nghiệp, khu chế xuất. Ưu tiên sử dụng giải pháp công nghệ số do các doanh nghiệp Việt Nam phát triển. 60% doanh nghiệp tại các KCN, KCX ứng dụng các nền tảng số trong quản trị, sản xuất để thay đổi quy trình sản xuất, kinh doanh, tăng năng suất, hiệu quả hoạt động, giảm phát thải.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Ủy ban./.

(Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ đồng chí Lê Tiến Cường, số điện thoại: 080.44956 hoặc 0915936968).

Nơi nhận

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Ban Quản lý KCN, KKT, KCX các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị: Cục PTDN; Trung tâm CNTT&CDS;
- Lưu: VT, QLKKTTC.

**TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG**



***Bùi Anh Tuấn**